

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้บุคลากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตามทำนองคลองธรรม และมีจิตสำนึกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีมโนสุจริต (ความสุจริตในใจ)

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดมา โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามทำนองคลองธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง และมีมโนสุจริต (ความสุจริตในใจ) โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการมอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยได้ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการกับทุกหน่วยงานในจังหวัดเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหนึ่งในนโยบายหลัก คือการบริหารราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดถือหลักการ “รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง สุจริต และเป็นธรรม” ภาคราชการต้องเป็นที่พึ่งของสังคม “ไม่เป็นเงื่อนไขหรือจำเลยของสังคม” รวมทั้งมอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นการบริหารงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔)



๒. นายวิษุทธิ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งประชาชนทั่วไป

นายวิษุทธิ์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งประชาชนทั่วไปตลอดมา โดยได้กล้าตัดสินใจ ยึดมั่นในความถูกต้อง และกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ตลอดจนกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งได้แก่ การประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม การประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน การประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ตลอดจนการมอบนโยบายและกำชับให้บุคลากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกคนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส และไม่รับสินบนในทุกรูปแบบ ทุกเวลา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งจะต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อสกัดกั้นปัญหาการแสวงหาประโยชน์หรือการเอื้อประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรณีพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ จะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้นั้นอย่างจริงจัง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนประกาศมาตรการต่างๆ ให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทราบโดยทั่วกัน

๓. นายวิชูทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และอำนวยความสะดวกต่อทุกคน
ด้วยความรวดเร็ว ความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติและระบบอุปถัมภ์

นายวิชูทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดมา โดยได้ได้เน้นย้ำให้มีการปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีความเที่ยงตรง ถูกต้องมีช่องทางที่หลากหลายให้ผู้ติดต่อ/ขอรับบริการแจ้งข้อมูลการทุจริตข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต และได้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นย้ำให้การดำเนินการของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกส่วนราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่น ปัญหาหนี้ในระบบ ที่ดินทำกิน ราคาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่ สามัคคี ประองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขให้กับคนในชาติ) เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังปัญหา ความทุกข์ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาและสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว และทัน่วงที

ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการรับแจ้งตามกฎหมายหรือกฎ จะต้องดำเนินการจัดจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนทุกงานบริการ เพื่อให้การบริการและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และขจัดความล่าช้า ทำให้เร็วขึ้น (faster) ลดความสิ้นเปลือง (cheaper) และทำให้เรียบง่าย (easier) ประชาชนจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาไปติดต่อราชการ

๔. นายวิซุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต และในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นต้นแบบของสังคม

นายวิซุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูผู้กระทำความดี โดยการส่งเสริม สนับสนุนคนดี โดยได้มอบประกาศเชิดชูเกียรติ และมอบโล่รางวัลคนดีศรีสุราษฎร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้กระทำความดีในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ส่งเสริมให้เป็นเมืองคนดีตามนามพระราชทาน คำว่าสุราษฎร์ธานี ซึ่งแปลว่า เมืองคนดี และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการผู้กระทำความดี ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการโดยทั่วไป





๕. นายวิษุทธิ์จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑๐ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรูปแบบการจัดงานคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

ผู้มาร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน ๔๗๐ คน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่าย ป.ป.ช. และนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมในงานเริ่มด้วยการนำเสนอมิติทัศนคติความเป็นมาการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จากนั้นเป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตภายใต้แนวคิด “รักประเทศไทย” ร่วมใจต้านโกงโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในช่วงพิธีการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คอร์รัปชันแก้ไขได้ด้วยพลังความร่วมมือ” จากนั้นเป็นการร่วมรับชมสัญญาณถ่ายทอดสด และการรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไปพร้อมกับส่วนกลางผ่านการถ่ายทอดสัญญาณพร้อมกัน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง การรับฟังการแถลงสารจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและภาคเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแสดงเจตนารมณ์รักชาติร่วมต้านทุจริตผ่านบทเพลง “รักเธอประเทศไทย” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๘ จังหวัด ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณภาพบรรยากาศในการจัดงานผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย





